

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
พุทธศักราช ๒๕๔๖

.....

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบบฝ่าละอองพระบาท

ด้วยสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบและต่อเรือ และในด้านการเดินเรือ จึงสมควรได้ประกาศพระเกียรติคุณนี้ให้ปรากฏแก่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะ อุตสาหะในการออกแบบและต่อเรือไปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง เช่น ทรงต่อเรือใบ ประเภทเอนเตอร์ไพรส์สำเร็จเป็นลำแรก และทรงต่อเรือใบประเภท โอ เค เพื่อใช้ในการแข่งขัน กีฬาเรือใบประเภท โอ เค ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ และทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ นอกจากนี้ ยังทรงต่อเรือใบสำหรับการแข่งขันเรือใบ คือ เรือมด ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง และมีน้ำหนักน้อยลง เรียกว่าเรือ “ซูเปอร์มด” และ “ไมโครมด” ได้รับความนิยมนำไปใช้ เป็นอย่างมากในหมู่นักกีฬาเรือใบ

นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเชี่ยวชาญในการต่อเรือใบเพื่อใช้ในการแข่งขันแล้ว ยังมีพระราชดำริให้กองทัพเรือดำเนินการต่อเรือยนต์รักษาฝั่ง ต.๕๑ เพื่อไว้ใช้ในราชการของกองทัพเรือเป็นครั้งแรก ในการดำเนินการของกองทัพเรือ นั้น ได้พระราชทาน ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ จนทำให้การต่อเรือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรือลำดังกล่าวได้เป็น ต้นแบบของเรือตรวจการที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังทรงออกแบบจักรยานนั่งที่มีท่อนลอยเพื่อ พระราชทานแก่กองทัพเรือ นำไปดำเนินการจัดสร้างอีกด้วย

พระปรีชา...

พระปรีชาสามารถด้านการเล่นเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ทรงมีความรอบรู้ในเรื่องทิศทางลม และวิธีการใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์ในการแล่นเรือใบอย่างยิ่ง การที่ทรงได้รับรางวัลเหรียญทองในการทรงเข้าร่วมแข่งขันเรือใบในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ เป็นตัวอย่างของพระคุณลักษณะข้อนี้ได้เป็นอย่างดี

พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติในด้านการออกแบบ การต่อเรือ และการเดินเรือคั้งได้พรรณามาโดยสังเขปนี้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันยังผลให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพเรือ ปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ อย่างใหญ่หลวง สภามหาวิทยาลัยบูรพาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยบูรพาสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม